

ด่วนที่สุด  
ที่ นร ๑๑๐๗/ ๒๕๖๒



สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง กรอบการเจรจาของประเทศไทยและองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ ๑๔

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๗๔๗๐ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง กรอบการเจรจาของประเทศไทยและองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ ๑๔ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบท่าทีการเจรจาของประเทศไทยและองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ ๑๔ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานด้านการพัฒนาร่วมกันที่ให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาระบบนิเวศ

๒. เห็นควรรับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ ๑๔ เนื่องจากองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยที่เสนอนั้นมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้าร่วมประชุมจัดทำท่าทีการเจรจาสำหรับการประชุมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จในภาคปฏิบัติ จึงควรจัดให้ภาคประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสในการรับทราบข้อมูล และการกำหนดท่าทีของประเทศไทยในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในชั้นการปฏิบัติได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๔ ต่อ ๑๕๐๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๐๘๙๒

E-mail: chuleeporn@nesdc.go.th